



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม (ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๔ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปร้องสั่งการและรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการกรมได้เชิญท่านเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕
ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Web Conference) นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรมได้จัดทำสรุปร้องสั่งการฯ และรายงานการประชุมดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านรับทราบข้อสั่งการและพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ หากมีข้อแก้ไข
โปรดแจ้งสำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่า
ได้รับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อสั่งการฯ และรายงานการประชุมฯ
ได้ทางคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิชิต เกิดขวัญ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
เลขาธิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ข้อสั่งการฯ



รายงานการประชุมฯ

สรุปประเด็นข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของ อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<p>๑. การสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ๕ ประการหลักของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑.๑ นโยบายที่ ๑ การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ปัจจุบันอยู่ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทุกภาคส่วน ต้องมีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน นโยบายด้านนี้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กองพัฒนาและส่งเสริม การบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้หรือมาตรการป้องกัน เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เป็นต้น ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ในการหาแนวทาง มาตรการป้องกัน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนภูมิภาคจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ในการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพลของจังหวัด เช่น การร่วม เป็นคณะกรรมการ การออกตรวจพื้นที่ติดตามจัดระเบียบสังคม การสนับสนุน อุปกรณ์เครื่องมือหรืองบประมาณ เป็นต้น เพื่อนำมาว่ากรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านนโยบาย การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p> <p>๑.๒ นโยบายที่ ๒ การปราบปรามและป้องกันยาเสพติด ทุกภาคส่วนต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติงาน การสนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น กองทุนหมู่บ้านในอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้ดูแล ในพื้นที่ชุมชน มีการสร้างกลไกการขับเคลื่อนโดยจัดตั้งหมู่บ้านกองทุน แม่ของแผ่นดิน หรือหมู่บ้านกองทุนสีขาว เป็นต้น ในส่วนของสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ต้องมีแนวทางมาตรการชัดเจนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ในเรื่องการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด ในบริบทของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจะมุ่งเน้นด้านการป้องกันโดยจะเป็นการดำเนินงานเพื่อให้ ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ครอบครัว ชุมชน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนกระบวนการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ ผ่านกิจกรรม/โครงการ การตรวจคัดกรองและบำบัดยาเสพติด การสนับสนุน ชุดตรวจสารเสพติด ตามบริบทอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ทั้งนี้ สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตรการแนวทางการปฏิบัติขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนเพื่อให้มีเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานเดียวกัน ควรปรับใช้รูปแบบกิจกรรม/โครงการที่สำเร็จไปขยายผลและจัดอบรม ในพื้นที่อื่น ๆ จนกระทั่งมีแผนปฏิบัติในแต่ละชุมชน ควรมีคณะกรรมการ</p>	สำนัก/กอง และ สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของ อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<p>ในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมพูดคุยกันก่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นประจำเดือนในทุกเดือน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวอย่าง Best Practice ในแต่ละพื้นที่มาแลกเปลี่ยนและนำไปต่อยอดได้ในระดับภูมิภาค</p> <p>๑.๓ นโยบายที่ ๓ การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่วนกลางต้องออกแนวทางและมาตรการ พร้อมทั้งมีตัวชี้วัดที่สามารถ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานผลต่อไป</p> <p>๑.๔ นโยบายที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในหลายพื้นที่ที่มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนอยู่หลายแห่ง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ชัดเจนในระดับจังหวัดไปจนถึง ระดับประเทศ เช่น บ้านสวนนอก องค์การบริหารส่วนตำบลสวน จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเริ่มมาจากชุมชนนวัตกรรมวิถีและต่อยอดด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ยกตัวอย่างรวมไปถึงศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานบุรีรัมย์ มาราธอน ๒๐๒๕ ซึ่งเป็นงานในระดับประเทศ โดยการจัดเป็นจุดท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ส่วนกลางต้องออกแนวทาง มาตรการและตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติ ความสำเร็จนำไปเสนอเป็นผลงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p> <p>๑.๕ นโยบายที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน จึงต้องหาแนวทาง มาตรการ รูปแบบให้กับชุมชนจนถึงส่วนกลาง โดยมุ่งเน้น การบริหารน้ำในระดับชุมชน เช่น ชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน วัด ตลาด ให้มีน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถซื้อได้ ในราคาถูก ยกตัวอย่างในพื้นที่บ้านทำน้ำแห้ง เทศบาลตำบลคลองไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินงานช่วงแรกสามารถใช้น้ำโดยไม่มี ค่าใช้จ่าย ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นการขาย จำนวนเงิน ๕ บาท ต่อ ๒๐ ลิตร ซึ่งในขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเริ่มดำเนินการในด้านดังกล่าว ชุมชนแต่ละพื้นที่ในประเทศก็มีการดำเนินงานไปแล้วด้วยเช่นกัน ส่วนกลางจึงต้องเป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการใช้ น้ำสะอาดอย่างยั่งยืน ให้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปสู่ชุมชนประมาณ ๘๐% ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนต่อไป โดยมอบหมายให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หลักการที่ควรดำเนินการต่อไปนี้ ได้แก่</p> <p>๑) ตรวจสอบมาตรฐานระบบน้ำประปาที่มีอยู่เดิม และมีการ รับรองคุณภาพน้ำด้วยตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของ อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<p>๒) สร้างความเชื่อมั่นในระบบน้ำประปาสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓) จัดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้กับพื้นที่ที่ยังไม่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่เพียงพอต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่สามารถสนับสนุนได้</p> <p>ระบบประปาในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องมีการแบ่งประเภทตามจำนวนคนและขนาดของในพื้นที่ มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือตู้น้ำดื่มสะอาดเข้าถึงชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในระยะแรกตั้งเป้าหมายติดตั้งตู้น้ำดื่ม จำนวน ๒๐,๐๐๐ จุด ซึ่งจะกระจายไปในจุดสำคัญทุกพื้นที่ ระยะต่อไปคือการสำรวจในพื้นที่จำเป็นที่ควรขยายเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การดำเนินงานต้องมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ให้สัมฤทธิ์ผลให้ได้ ในไตรมาสที่ ๓ ทั้งนี้ ทุกสำนัก/กองต้องมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าน้ำประปาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นน้ำสะอาดสามารถดื่มได้ทุกที่ เป็นทางเลือกให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับบริการสาธารณะที่ดี หากมีหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบและมีการแจ้งว่าไม่ได้มาตรฐาน ในจุดใดจะได้สามารถแก้ไขได้ทันที</p>	
	<p>๒. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>การดำเนินงานตามหลักการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ อีกทั้งมีการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ต้องให้ความสำคัญและติดตามโดยตลอด หากมีส่วนที่บกพร่องต้องรีบแก้ไข หรือในท้องถิ่นมีเรื่องติดขัดในการบริการสาธารณะไม่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนกลางจะต้องเข้าช่วยเหลือโดยทันทีตามวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น”</p> <p>ในปัจจุบันมีการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา ถือเป็นภารกิจที่อยู่ในรัฐธรรมนูญและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล</p>	สำนัก/กอง และ สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของ อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	<p>๓. การปฏิบัติงานสำคัญที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค ต้องให้ความสนใจและดำเนินการร่วมกัน</p> <p>๓.๑ การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ จัดการขยะ โดยลักษณะการจัดการขยะควรเริ่มจากครอบครัวและชุมชน ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงต้องหาภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน ที่มีความเข้าใจร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น แนวทางการจัดการขยะเป็นองค์ความรู้ ที่แพร่หลายตั้งแต่ระดับต้นทางในเรื่องของการสร้างขยะ การคัดแยกขยะ ยกตัวอย่างโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน หลายแห่งมีผลการดำเนินงาน ที่สามารถลดปริมาณขยะได้อย่างชัดเจน รวมถึงโครงการธนาคารขยะ ซึ่งมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเช่นกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องมีส่วนสำคัญในการกำชับส่งเสริมและติดตามในแต่ละพื้นที่ให้มีการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๒ รมรณรงค์การทำงานที่โปร่งใส ต่อต้านกระบวนการคอร์รัปชัน</p> <p>ในกระบวนการทำงานของท้องถิ่นแนวโน้มที่จะเกิดการคอร์รัปชันได้ จึงต้องมีแนวทางมาตรการการป้องกันอย่างชัดเจนแต่ไม่ควรผูกมัดจนทำให้ คนในพื้นที่ไม่สามารถทำงานได้ ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดให้โปร่งใส มากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๓ การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน</p> <p>ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินงานในเรื่องอื่น ๆ ได้สำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาอีกครั้งว่าจะมอบหมายให้สำนัก/กองใดเป็นหลัก ในการรับผิดชอบในประเด็นดังกล่าว</p> <p>๓.๔ การจัดทำแผนท้องถิ่น</p> <p>ควรกลับมาให้ความสนใจและดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำ แผนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนทบทวน และการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกันกับปฏิทินกิจกรรมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ของท้องถิ่น โดยมอบหมายให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาชั้นพื้นฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ในการจัดทำแผน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ส่วนกลางไปสู่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	สำนัก/กอง และ สถจ.
	<p>๔. งานที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน</p> <p>๔.๑ การแก้ไขปัญหาการเผาป่า และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพิษ ในอากาศ (PM 2.5)</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือสั่งการเรื่องการแก้ไขปัญหา การเผาป่า และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพิษในอากาศ หรือ PM 2.5 เป็นการกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความสำคัญ และเน้นย้ำ เรื่องการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ ในช่วงที่ไม่มีวิกฤตสามารถวางแผน การกำจัดวัชพืชได้ตามความเหมาะสม แต่ในขณะนี้เกิดวิกฤติด้านสภาพอากาศ</p>	กสส. และ สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>ส่งผลให้ต้องหยุดการเผาทุกชนิดในพื้นที่ อีกทั้งมีการแจ้งแนวทางภายในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศพื้นที่ที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเพื่อควบคุมปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ ขอกำชับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งสอดส่องและดูแลตามหนังสือสั่งการที่แจ้งไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ เมื่อเฝ้าระวังแล้วพื้นที่ใดมีปัญหาให้เร่งดำเนินการประกาศพื้นที่ที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ อีกทั้งควรพิจารณามาตรการการลงโทษทางสังคม</p> <p>๔.๒ เรื่องร้องเรียน</p> <p>ในระยะเปียบและข้อกฎหมายการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความสะดวกอย่างเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารควรใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปเยียวยา รักษา ส่งต่อ ใช้งบประมาณของทางท้องถิ่นหรือบริหารจัดการปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันดับแรกเมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ในลำดับถัดไปควรประสานงานกับองค์กรข้างเคียง เช่น การรายงานข้อมูลร่วมกับอำเภอ จังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	
	<p>๕. การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ</p> <p>ปัจจุบันอยู่ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เงินงบประมาณที่จะต้องติดตาม ได้แก่ การขอเงินงบประมาณปี ๒๕๖๗ และการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายภาพรวมต้องมีการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๓ และมีการใช้จ่ายร้อยละ ๖๑ รายจ่ายประจำต้องมีการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๗ และมีการใช้จ่ายร้อยละ ๕๘ รายจ่ายลงทุนต้องมีการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๕ และมีการใช้จ่ายร้อยละ ๖๖ แต่จากการตรวจสอบทั้งสามรายการต่ำกว่าเป้าหมายทั้งหมด ดังนั้น ควรที่จะดำเนินการตามงบประมาณที่จัดสรรให้ในทันที ในส่วนของสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลรายจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ในระดับที่ต่ำ เพื่อรายงานผลในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ขอให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ร่วมกันติดตามประเด็นดังกล่าวด้วย</p>	สำนัก/กอง และ สจจ.
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)	<p>การบริหารจัดการน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน</p> <p>ระบบการบริหารจัดการน้ำดื่มและน้ำประปาสะอาดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณประจำปี เงินนอกงบประมาณทุกประเภท เงินอุดหนุน และเงินอื่น ๆ ที่ประสงค์จะบริหารจัดการ รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทุกประเภทในระบบประปาเป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน เห็นควรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเรื่องที่มีความจำเป็น เดือดร้อนก่อน ตามเงื่อนไขที่ได้ชักชวนไปแล้ว</p>	สจจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สรุปข้อสั่งการของ รองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)</p>	<p>๑. การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นและผลการประเมิน PISA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ต้องมีการขับเคลื่อนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ท้องถิ่นจังหวัดควรเข้าไปติดตาม โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ในพื้นที่ที่จะต้องขับเคลื่อน PISA เพื่อเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติงานของครู การจัดอบรม การกระตุ้นนักเรียน ทำแบบทดสอบตามแนวทางมทรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำการดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ส่งักตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกจัดอยู่ในลำดับท้าย ๆ ส่งผลให้ในปีนี้มี ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่และเน้นย้ำท้องถิ่นจังหวัดให้ความสำคัญ ในเรื่องดังกล่าวด้วย</p>	<p>กศ. และ สถจ.</p>
	<p>๒. การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๙ "เมืองคนดีเกมส์"</p> <p>ถือเป็นความภาคภูมิใจที่การจัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จอยู่ในระดับประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการแข่งขันที่อยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาของนักเรียน และแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องในระดับประเทศช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีแนวโน้มที่จะประกาศให้เปิดและปิด ภาคเรียนที่ ๑ เร็วขึ้น ส่งผลให้การจัดการแข่งขันในปี ๒๕๖๘ มีงบประมาณ ระดับภาคในการจัดงานน้อย ในการนี้ จะดำเนินการของงบประมาณ จากสำนักงบประมาณให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วย ในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ มอบหมายกองส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นดำเนินการของงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะขั้นบันได</p>	<p>กศ.</p>
	<p>๓. การขับเคลื่อนโรงเรียนกีฬาในพระราชูปถัมภ์</p> <p>ขอความร่วมมือรอกการ Kick-off ขับเคลื่อนโรงเรียนกีฬาในพระราชูปถัมภ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อน และมีโรงเรียนกีฬาฯ ในภูมิภาคประมาณ ๒๐ แห่ง ซึ่งกองส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นจะดำเนินการขับเคลื่อน จำนวน ๕ ภูมิภาค และสำนักพระราชวังได้เริ่มศึกษาดูงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งนักเรียนมีความโดดเด่นในด้านการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างมาก</p>	<p>กศ.</p>
	<p>๔. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</p> <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอขอบคุณผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการยื่นข้อมูลและได้รับรางวัล จำนวน ๓ รางวัล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ มีแนวทางที่จะยื่นข้อมูลขอรับรางวัล จำนวน ๑๐ รางวัล ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือ</p>	<p>สำนัก/กอง</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>สรุปข้อสั่งการของ รองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)</p>	<p>สำนัก/กอง ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและส่งข้อมูลอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ถึงเป้าหมายของ PMQA ดังนี้</p> <p>๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ระบบ Local MOOC</p> <p>๒) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และระบบ Local Service</p> <p>๓) กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น : การจัดงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น</p> <p>๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย</p> <p>๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : ธนาคารขยะ และถังขยะเปียก ลดโลกร้อน</p> <p>๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : อาสาสมัครบริหารงานท้องถิ่น</p> <p>๗) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น : การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น</p> <p>โดยขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘</p>	
	<p>๕. การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กสส.)</p> <p>ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๓/๒๕๖๘ เรื่อง การจัดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการประกาศปรับโครงสร้างภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดต่อไป โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือนนับจากนี้</p>	<p>ก.พ.ร.</p>
	<p>๖. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)</p> <p>ควรให้ความสำคัญกับระบบ New e-LAAS เนื่องจากเชื่อมโยงกับการเข้าตรวจ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมีการตั้งข้อสังเกต จำนวน ๔๐ เรื่อง ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาในระบบได้แล้ว จำนวน ๔ เรื่อง เบื้องต้นขอให้ส่งรายชื่อ ผู้ที่เข้าระบบโดยที่ไม่ซ้ำ User และระบุตัวตน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น และศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศท้องถิ่น ร่วมดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน</p>	<p>สน.คท. และ ศส.</p>
	<p>๗. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)</p> <p>ในการขับเคลื่อนคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม มีหลายจังหวัดที่อยู่ ระหว่างขอตรวจสอบและรับรองบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และยังไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง คณะกรรมการ ก.ถ. ในเรื่องคณะกรรมการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัด จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี พิจิตร ภูเก็ต ยะลา ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุโขทัย อ่างทอง และอุบลราชธานี</p>	<p>สน.บถ. และ สถจ.</p>
	<p>๘. การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ มาয়องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการจัดการศึกษา ประเด็นปัญหาที่พบคือการขาดความรู้ความเข้าใจในการรายงานผล</p>	<p>ตบ./กสส./กศ. และ สถจ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของ รองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)	เห็นควรให้กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นหารือร่วมกับกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และกองส่งเสริมและพัฒนาการ จัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดมหกรรมจัดการความรู้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (KM Festival)	

รายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้มาประชุม

๑. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์	ตำแหน่ง อสถ.	ประธาน
๒. นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี	ตำแหน่ง ร.อสถ.	
๓. นายสุรพล เจริญภูมิ	ตำแหน่ง ร.อสถ.	
๔. นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม	ตำแหน่ง หน.ผต.สธ.	
๕. นายมนัส สุวรรณรินทร์	ตำแหน่ง ผต.สธ.	
๖. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต	ตำแหน่ง ผต.สธ.	
๗. นายปิยะ คังกัน	ตำแหน่ง ผชช.บถ.	
๘. นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล	ตำแหน่ง ผอ.สพบ.	
๙. นายสุวิชา เฟื่องไพบูลย์	ตำแหน่ง ผอ.กม.	
๑๐. พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ผอ.สน.บถ.	
๑๑. นายบุญประสงค์ นวลสายย์	ตำแหน่ง ผอ.กพส.	
๑๒. นางพทุธิพร พลอยผักแว่น	ตำแหน่ง ผอ.สน.คท.	
๑๓. นางชบาไพร ชุนถนอม	ตำแหน่ง ผอ.กค.	
๑๔. นายพลวัฒน์ การุณภาสกร	ตำแหน่ง ผอ.กศ.	
๑๕. นายธีร์ พัฒนากุล	ตำแหน่ง ผอ.ศส.	
๑๖. นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร	ตำแหน่ง ผอ.กยผ.	
๑๗. นางสาวปรียาภัทร จันทร์ทิพย์	ตำแหน่ง ผอ.กสส.	
๑๘. นางสาวกวิตา วาจากิจ	ตำแหน่ง ผอ.ก.พ.ร.	
๑๙. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว	ตำแหน่ง ผอ.กง.พต. รกท. ผอ.ตบ.	
๒๐. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ	ตำแหน่ง ผอ.กง.บต. รกน. ผชช.พล.	
๒๑. นายเทพสุริยา สะอาด	ตำแหน่ง ผอ.กง.บศ. รกน. ผชช.บศ.	
๒๒. นายกฤตานน สุวรรณโชติ	ตำแหน่ง ผอ.กง.บผ. (ผู้แทน ผอ.กจ.)	
๒๓. นางสาวชีวันย์ เมธีธนาภิวัดน์	ตำแหน่ง นก.ชพ. (ผู้แทน ผอ.กต.)	
๒๔. นายอานนท์ ยอดสะเทิน	ตำแหน่ง พวผ. (ผู้แทน ผชช.ตภ.)	
๒๕. นายพลิชฐ์ เกิดขวัญ	ตำแหน่ง นสถ.ชพ. รกท. ล.สธ.	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวธิดา ไกรนรา	ตำแหน่ง ผต.สธ.	ไปราชการ
๒. นางมนัสวี มนตรีวัต	ตำแหน่ง ผต.สธ.	ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางศิริภัสสร ศรีไพบูลย์	ตำแหน่ง ผอ.กง.กพ.
๒. นายคมสันต์ เรืองเสรีย์	ตำแหน่ง ผอ.กง.ปส.
๓. นายเศรษฐพงษ์ แหล่งสท้าน	ตำแหน่ง ผอ.กง.วน.
๔. นางกนกวรรณ พึ่งสวาระ	ตำแหน่ง ผอ.กง.กง.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ๕. นางสาววิไลวรรณ บุญราช | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.บช. |
| ๖. นายบรรชา กิจสังสรรค์กุล | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.พย. |
| ๗. นางสาววราภรณ์ ขวัญเรือน | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.รท. |
| ๘. นางสาวกิตติยา กมลเวช | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.วก. |
| ๙. พันจ่าตรี จักรกวี ขจรจิตร | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.คต. |
| ๑๐. นายพีรพงศ์ ทองคำ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.กม. ๑ |
| ๑๑. นางสาวรัชดาวรรณ สุขประสงค์ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.กม. ๒ |
| ๑๒. นางอรัญญา วัฒนเศรษฐานันท์ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ตส. ๒ |
| ๑๓. นางนิรัชญา เตียบน้อย | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ตส. ๓ |
| ๑๔. นายธนเดช บุญวงศ์ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.สท. |
| ๑๕. นางสาวมณฑิณี สุขะ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.รค. |
| ๑๖. นางสาวนิภาพร พึ่งหล้า | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.วค. |
| ๑๗. นางสาวอาทิตย์ยา พยาบาล | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.จง. |
| ๑๘. นางสาวสรัญญา แปะทอง | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.พช. |
| ๑๙. นางพิศมัย ศรีเมือง | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.บส. |
| ๒๐. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.มบ. |
| ๒๑. นายมนู โชติเสน | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.มถ. |
| ๒๒. นางสาวบุรณี แพรโรจน์ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.สส. |
| ๒๓. นายสุริยะ หินเมืองเก่า | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ผถ. |
| ๒๔. นายเจษ เสียงลือชา | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.พค. |
| ๒๕. นายสมเกียรติ บุตรแก้ว | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.กจ. |
| ๒๖. นายสิทธิพล พาเจริญ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ยน. |
| ๒๗. นางสาวสุรรัตน์ เวทวงศ์ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.งป. |
| ๒๘. นางสาวภทรนาถ วิบูลสุข | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ตป. |
| ๒๙. นางสาวเอมอร เสือจร | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.สศ. |
| ๓๐. นางสาวชลิตา ยุตราวรณ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ปศ. |
| ๓๑. นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ศน. |
| ๓๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ปร. |
| ๓๓. นางสาวภัชร์จิรสม์ อีชเมฆรัตน์ | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.สส. |
| ๓๔. นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน | ตำแหน่ง ผอ.ก.ง.ทช. |
| ๓๕. นางสาวจิราภรณ์ พงศ์วิชัย | ตำแหน่ง ทน.ศปท. |
| ๓๖. นายประสงค์จิต บุตรสาตี | ตำแหน่ง รกน. นสถ.ขพ. |
| ๓๗. นายปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์ | ตำแหน่ง นทบ.ขพ. |
| ๓๘. นางสาวพิชญ์สินี รัตนพันธ์ดำรง | ตำแหน่ง นทบ.ขพ. |
| ๓๙. นางสาววิภาพร อินแก้ววงศ์ | ตำแหน่ง นวช.ก.ง.ขพ. |
| ๔๐. นางสาวพจนา ดาวหาง | ตำแหน่ง จชก.อว. |
| ๔๑. นางสาวธิตววรรณ กรรณรงค์ | ตำแหน่ง นวผ.ชก. |
| ๔๒. นางสาวดาริน รั้งสิวารักษ์ | ตำแหน่ง นก.ชก. |
| ๔๓. นายธีรชัย วันมงคลเจริญ | ตำแหน่ง นจท.ชก. |
| ๔๔. นางแสงอรุณ ไร่เกษตรกรณ์ | ตำแหน่ง นสถ.ชก. |

๔๕. นายจักรพันธ์ เพชรชู	ตำแหน่ง นจท.ชก.
๔๖. นางสาวผกาพรรณ สัมมาประสิทธิ์	ตำแหน่ง นวผ.ชก.
๔๗. นายปกรณ์ พุทธิพรหม	ตำแหน่ง นวผ.ชก.
๔๘. นางสาวสิริกิร กังวานวรกุล	ตำแหน่ง นจท.ชก.
๔๙. นางสาวศิริรัตน์ จันทระ	ตำแหน่ง นวผ.ชก.
๕๐. นางสาวมณฑุทัย ใจสมุทร	ตำแหน่ง นวช.กค.ชก.
๕๑. นายภาณุวัฒน์ แสนยศมาตย์	ตำแหน่ง จพง.ปค.ชก.
๕๒. นายมุดัดชชีร์ สลาตาไชยะ	ตำแหน่ง นวผ.ปค.
๕๓. นายรัฐดำนัย สงวนสุข	ตำแหน่ง นวผ.ปค.
๕๔. นางสาวนภสร เหลืองอร่ามวิฑูร	ตำแหน่ง นจท.ปค.
๕๕. นายปิยวัฒน์ น้อยศรี	ตำแหน่ง นจท.ปค.
๕๖. นายจักรี บุญวิทยา	ตำแหน่ง นวผ.ปค.
๕๗. นายเพชร พลอยทับทิม	ตำแหน่ง นวผ.ปค.
๕๘. นางสาวจิรประภา เพ็ญศรี	ตำแหน่ง นปชส.ปค.
๕๙. นางสาวบุษยาภรณ์ ช่วยบุญธรรม	ตำแหน่ง นจท.ปค.
๖๐. นางสาวปาณิสรา คำป่าแฝง	ตำแหน่ง นปชส.ปค.
๖๑. นายกนกสิน มิ่งเชื้อ	ตำแหน่ง นก.ปค.
๖๒. นางสาวศรีพรเพ็ญ ศรีชาติ	ตำแหน่ง จชก.ชง.
๖๓. นางสาวรชนีกร ซอนรัมย์	ตำแหน่ง จชก.ปง.
๖๔. นายอดิเทพ ศรีลำคำ	ตำแหน่ง พวผ.
๖๕. นายฉัตรภูมิ เพ็ชรหนองชุม	ตำแหน่ง พวผ.
๖๖. นายกิตติคุณ ใฝ่งาม	ตำแหน่ง พวผ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระก่อนการประชุม พิธีมอบรางวัลสลาทาบำรุงสภาพอากาศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่ผู้ถูกรางวัลที่ ๑ - ๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธาน : แจ้งผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ให้รับทราบและเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติการติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ การสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ๕ ประการหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑.๑.๑ นโยบายที่ ๑ การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ปัจจุบันอยู่ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทุกภาคส่วนต้องมีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนนโยบายด้านนี้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้หรือมาตรการป้องกันเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เป็นต้น ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการหาแนวทาง มาตรการป้องกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนภูมิภาคจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม

/ ในการจัด ...

ในการจัดระเบียบสังคม ปรากฏว่ามีอิทธิพลของจังหวัด เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการ การออกตรวจพื้นที่ติดตามจัดระเบียบสังคม การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือหรืองบประมาณ เป็นต้น เพื่อเน้นย้ำว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านนโยบายการจัดระเบียบสังคม ปรากฏว่ามีอิทธิพล

๑.๑.๒ นโยบายที่ ๒ การปราบปรามและป้องกันยาเสพติด

ทุกภาคส่วนต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติงาน การสนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น กองทุนหมู่บ้านในอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้ดูแลในพื้นที่ชุมชน มีการสร้างกลไกการขับเคลื่อนโดยจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือหมู่บ้านกองทุนสีขาว เป็นต้น ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดต้องมีแนวทางมาตรการชัดเจนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ในเรื่องการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด ในบริบทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมุ่งเน้นด้านการป้องกันโดยจะเป็นการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ครอบครัวชุมชน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม/โครงการ การตรวจคัดกรองและบำบัดยาเสพติด การสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติด ตามบริบทอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ทั้งนี้ สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตรการแนวทางการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนเพื่อให้มีเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานเดียวกัน ควรปรับใช้รูปแบบกิจกรรม/โครงการที่สำเร็จไปขยายผลและจัดอบรมในพื้นที่อื่น ๆ จนกระทั่งมีแผนปฏิบัติในแต่ละชุมชน ควรมีคณะกรรมการในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมพูดคุยกันก่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำเดือนในทุกเดือน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวอย่าง Best Practice ในแต่ละพื้นที่มาแลกเปลี่ยนและนำไปต่อยอดได้ในระดับภูมิภาค

๑.๑.๓ นโยบายที่ ๓ การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ส่วนกลางต้องออกแนวทางและมาตรการ พร้อมทั้งมีตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานผลต่อไป

๑.๑.๔ นโยบายที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ในหลายพื้นที่มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อยู่หลายแห่ง ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนในระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ เช่น บ้านสวนนอก องค์กรการบริหารส่วนตำบลสวน จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเริ่มมาจากชุมชนนวัตกรรมและต่อยอดด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ยกตัวอย่างรวมไปถึงศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุไทย ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานบุรีรัมย์มาราธอน ๒๐๒๕ ซึ่งเป็นงานในระดับประเทศ โดยการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ส่วนกลางต้องออกแนวทาง มาตรการและตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติความสำเร็จนำไปเสนอเป็นผลงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยต่อไป

๑.๑.๕ นโยบายที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน จึงต้องหาแนวทาง มาตรการ รูปแบบให้กับชุมชนจนถึงส่วนกลาง โดยมุ่งเน้นการบริหารน้ำในระดับชุมชน เช่น ชุมชนในองค์กรการบริหารส่วนตำบล โรงเรียน วัด ตลาด ให้มีน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถซื้อได้ในราคาถูก ยกตัวอย่างในพื้นที่บ้านท่าน้ำแห้ง เทศบาลตำบลคลองไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินงานช่วงแรกสามารถใช้น้ำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นการขาย จำนวนเงิน ๕ บาท ต่อ ๒๐ ลิตร ซึ่งในขณะที่ยกรดมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเริ่มดำเนินการในด้านดังกล่าว ชุมชนแต่ละพื้นที่ในประเทศก็มีการดำเนินงานไปแล้วด้วยเช่นกัน ส่วนกลางจึงต้องเป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการใช้น้ำสะอาด

อย่างยั่งยืน ให้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปสู่ชุมชนประมาณ ๘๐% ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนต่อไป โดยมีมอบหมายให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หลักการที่ควรดำเนินการต่อไปนี้ได้แก่

๑) ตรวจสอบมาตรฐานระบบน้ำประปาที่มีอยู่เดิม และมีการรับรองคุณภาพน้ำด้วยตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

๒) สร้างความเชื่อมั่นในระบบน้ำประปาสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่

๓) จัดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้กับพื้นที่ที่ยังไม่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่เพียงพอต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่สามารถสนับสนุนได้

ระบบประปาในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องมีการแบ่งประเภทตามจำนวนคนและขนาดของในพื้นที่ มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือตุน้ำดื่มสะอาดเข้าถึงชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในระยะแรกตั้งเป้าหมายติดตั้งตุน้ำดื่ม จำนวน ๒๐,๐๐๐ จุด ซึ่งจะกระจายไปในจุดสำคัญทุกพื้นที่ ระยะต่อไปคือการสำรวจในพื้นที่จำเป็นที่ควรขยายเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การดำเนินงานต้องมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่ ๕ น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ให้สัมฤทธิ์ผลให้ได้ในไตรมาสที่ ๓ ทั้งนี้ ทุกสำนัก/กองต้องมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามความสำเร็จและสร้างความเชื่อมั่นตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าน้ำประปาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นน้ำสะอาด สามารถดื่มได้ทุกที่ เป็นทางเลือกให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับบริการสาธารณะที่ดี หากมีหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบและมีการแจ้งว่าไม่ได้มาตรฐานในจุดใด จะได้สามารถแก้ไขได้ทันที

๑.๒ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การดำเนินงานตามหลักการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ อีกทั้งมีการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ต้องให้ความสำคัญและติดตามโดยตลอด หากมีส่วนที่บกพร่องต้องรีบแก้ไข หรือในท้องถิ่นมีเรื่องติดขัดในการบริการสาธารณะไม่สามารถแก้ไขปัญหาส่วนกลางจะต้องเข้าช่วยเหลือโดยทันทีตามวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น” ในปัจจุบันมีการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา ถือเป็นภารกิจที่อยู่ในรัฐธรรมนูญและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

๑.๓ ภารกิจงานสำคัญที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคต้องทำความเข้าใจและดำเนินการร่วมกัน

๑.๓.๑ การจัดการขยะมูลฝอย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการขยะ โดยลักษณะการจัดการขยะควรเริ่มจากครอบครัวและชุมชน ในกรณีนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงต้องหาภาคีเครือข่ายการดำเนินงานที่มีความเข้าใจร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น แนวทางการจัดการขยะเป็นองค์ความรู้ที่แพร่หลายตั้งแต่ระดับต้นทางในเรื่องของการสร้างขยะ การคัดแยกขยะ ยกตัวอย่างโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน หลายแห่งมีผลการดำเนินงานว่าสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างชัดเจน รวมถึงโครงการธนาคารขยะซึ่งมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเช่นกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีส่วนสำคัญในการกำชับส่งเสริมและติดตามในแต่ละพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๑.๓.๒ รมรงค์การทำงานที่โปร่งใส ต่อต้านกระบวนการคอร์รัปชัน

ในกระบวนการทำงานของท้องถิ่นแนวนอนที่ จะเกิดการคอร์รัปชันได้ จึงต้องมีแนวทางมาตรการการป้องกันอย่างชัดเจนแต่ไม่ควรผูกมัดจนทำให้คนในพื้นที่ไม่สามารถทำงานได้ ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้น

๑.๓.๓ การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินงานในเรื่องอื่น ๆ ได้สำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาอีกครั้งว่าจะมอบหมายให้สำนัก/กองใดเป็นหลักในการรับผิดชอบในประเด็นดังกล่าว

๑.๓.๔ การจัดทำแผนท้องถิ่น

ควรกลับมาให้ความสนใจและดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำแผนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนทบทวน และการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกันกับปฏิทินกิจกรรมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ของท้องถิ่น โดยมอบหมายให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการจัดทำแผน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่ส่วนกลางไปสู่ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๔ งานที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

๑.๔.๑ การแก้ไขปัญหาการเผาป่า และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพิษ

ในอากาศ (PM 2.5)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือสั่งการเรื่องการแก้ไขปัญหาการเผาป่า และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพิษในอากาศ หรือ PM 2.5 เป็นการกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความสำคัญ และเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ ในช่วงที่ไม่มีวิกฤตสามารถวางแผนการกำจัดวัชพืชได้ตามความเหมาะสม แต่ในขณะนี้เกิดวิกฤติด้านสภาพอากาศส่งผลให้ต้องหยุดการเผาทุกชนิดในพื้นที่ อีกทั้งมีการแจ้งแนวทางภายในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศพื้นที่ที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเพื่อควบคุมปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ ขอกำชับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งสอดส่องและดูแลตามหนังสือสั่งการที่แจ้งไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ เมื่อเฝ้าระวังแล้วพื้นที่ใดมีปัญหาให้เร่งดำเนินการประกาศพื้นที่ที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญอีกทั้งควรพิจารณามาตรการการลงโทษทางสังคม

๑.๔.๒ เรื่องร้องเรียน

ในระเบียบและข้อกำหนดการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารควรใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปเยียวยารักษา ส่งต่อ ใช้งบประมาณของทางท้องถิ่น หรือบริหารจัดการปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันดับแรก เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ในลำดับถัดไปควรประสานงานกับองค์กรข้างเคียง เช่น การรายงานข้อมูลร่วมกับอำเภอ จังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ

ปัจจุบันอยู่ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เงินงบประมาณที่จะต้องติดตาม ได้แก่ การขอเบิกเงินงบประมาณปี ๒๕๖๗ และการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายภาพรวมต้องมีการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๓ และมีการใช้จ่ายร้อยละ ๖๑ รายจ่ายประจำต้องมีการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๗ และมีการใช้จ่ายร้อยละ ๕๘ รายจ่ายลงทุนต้องมีการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๕ และมีการใช้จ่ายร้อยละ ๖๖ แต่จากการตรวจสอบทั้งสามรายการต่ำกว่าเป้าหมายทั้งหมด ดังนั้น ควรที่จะดำเนินการตามงบประมาณที่จัดสรรให้ในทันที ในส่วนของสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลรายจังหวัด

ที่มีผลการเบิกจ่ายและการก่อสร้างในระดับที่ต่ำ เพื่อรายงานผลในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ขอให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ร่วมกันติดตามประเด็นดังกล่าวด้วย

๑.๖ ขอขอบคุณส่วนภูมิภาค

๑.๖.๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณการต้อนรับของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและเทศบาลเมืองคองหงส์ ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยในช่วงบ่ายได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๑๔ จังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

๑.๖.๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๙ “เมืองคนดีเกมส์” ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำไปเป็นแนวทางการจัดงานในครั้งต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายสร้างนักกีฬาในระดับโรงเรียนของท้องถิ่นและสร้างมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนให้ได้มาตรฐานในระดับประเทศเทียบเท่ากับกรมพลศึกษาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ รวมไปถึงขอขอบคุณเจ้าภาพในระดับเขตและระดับภาค และขอชื่นชมในจังหวัดที่รวมกลุ่มผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสำคัญงานของท้องถิ่นตนเอง

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และเรื่องการรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒.๑ เรื่องที่เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑.๑ ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๓๙๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รายนายบุญประสงค์ นวลสายย์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการสูง) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๒.๑.๒ ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๙๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จำนวน ๙ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑	นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้อำนวยการสูง) กองตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๒	นายอนุพันธ์ พานิช ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓	นายดิชพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔	นายยุทธพล เดชารัตนชาติ ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๕	พันจัตริ สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๖	นายวิจิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗	นายชินกร ดีสุยา ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครนายก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๘	นายปรัชญา นวลเปียน ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครนายก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๙	นายพิชัญญ์ ชิตไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒.๒ การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

สำนักงานเลขาธิการกรมได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และได้ส่งให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สด./ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรมที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว โดยนายสุรพล เจริญภูมิ ร.อสถ. ขอแก้ไขรายงานการประชุมจากผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากไปราชการเป็นผู้มาประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลฯ

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา/ข้อสั่งการของรอง อสถ.

๓.๑ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายศิริพันธ์ ศรีกิ่งพลี)

ระบบการบริหารจัดการน้ำดื่มและน้ำประปาสะอาดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณประจำปี เงินนอกงบประมาณทุกประเภท เงินอุดหนุน และเงินอื่น ๆ ที่ประสงค์จะบริหารจัดการ รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทุกประเภทในระบบประปาเป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเรื่องที่มีความจำเป็นเดิตร้อนก่อน ตามเงื่อนไขที่ได้ชักซ้อมไปแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุรพล เจริญภูมิ)

๓.๒.๑ การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นและผลการประเมิน PISA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ต้องมีการขับเคลื่อนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ท้องถิ่นจังหวัดควรเข้าไปติดตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ในพื้นที่ที่จะต้องขับเคลื่อน PISA เพื่อเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติงานของครู การจذبอบรม การกระตุ้นนักเรียนทำแบบทดสอบตามแนวทางมทกรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำการดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากในปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกจัดอยู่ในลำดับท้าย ๆ ส่งผลให้ในปีนี้มีดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่และเน้นย้ำท้องถิ่นจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย

๓.๒.๒ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๙ “เมืองคนตีเกมส์”

ถือเป็นความภาคภูมิใจที่การจัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จอยู่ในระดับประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่อยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาของนักเรียน และแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องในระดับประเทศช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีแนวโน้มที่จะประกาศให้เปิดและปิดภาคเรียนที่ ๑ เร็วขึ้น ส่งผลให้

การจัดการแข่งขันในปี ๒๕๖๘ มีงบประมาณระดับภาคในการจัดงานน้อย ในการนี้ จะดำเนินการของงบประมาณจากสำนักงบประมาณให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ มอบหมายกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นดำเนินการของงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะขั้นบันได

๓.๒.๓ การขับเคลื่อนโรงเรียนกีฬาในพระราชูปถัมภ์

ขอความร่วมมือรอกการ Kick-off ขับเคลื่อนโรงเรียนกีฬาในพระราชูปถัมภ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนและมีโรงเรียนกีฬา ในภูมิภาค ประมาณ ๒๐ แห่ง ซึ่งกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นจะดำเนินการขับเคลื่อน จำนวน ๕ ภูมิภาค และสำนักพระราชวังได้เริ่มศึกษาดูงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่เทศบาลนครนทบุรี ซึ่งนักเรียนมีความโดดเด่น ในด้านการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างมาก

๓.๒.๔ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอขอบคุณผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการยื่นข้อมูล และได้รับรางวัล จำนวน ๓ รางวัล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ มีแนวทางที่จะยื่นข้อมูลขอรับรางวัล จำนวน ๑๐ รางวัล ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือสำนัก/กอง ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและส่งข้อมูลอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อให้ถึงเป้าหมายของ PMQA ดังนี้

๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ระบบ Local MOOC

๒) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น : การจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และระบบ Local Service

๓) กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น : การจัดงาน

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย

๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : ธนาคารขยะ และถังขยะเปียก

ลดโลกร้อน

๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น

๗) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น : การจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

๓.๒.๕ การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กสส.)

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๓/๒๕๖๘ เรื่อง การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศปรับโครงสร้างภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดต่อไป โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือนนับจากนี้

๓.๒.๖ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)

ควรให้ความสำคัญกับระบบ New e-LAAS เนื่องจากเชื่อมโยงกับการเข้าตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมีการตั้งข้อสังเกต จำนวน ๔๐ เรื่อง ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาในระบบได้แล้ว จำนวน ๔ เรื่อง เบื้องต้นขอให้ส่งรายชื่อผู้ที่เข้าระบบโดยที่ไม่ซ้ำ User และระบุตัวตน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ร่วมดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

๓.๒.๗ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)

ในการขับเคลื่อนคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม มีหลายจังหวัดที่อยู่ระหว่างขอตรวจสอบและรับรองบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และยังไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ก.ถ. ในเรื่องคณะกรรมการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัด จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี พิจิตร ภูเก็ต ยะลา ศรีสะเกษ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุโขทัย อ่างทอง และอุบลราชธานี

๓.๒.๘ การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการจัดการศึกษา ประเด็นปัญหาที่พบคือการขาดความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นควรให้กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่นหารือร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดมหกรรมจัดการความรู้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (KM Festival)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ การดำเนินการของกองตรวจราชการ

การปกครองท้องถิ่น

๔.๑.๑ นายกู้เกียรติ นิมเนียม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม

ประเด็นการดำเนินงานของสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) ด้านกรอบอัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันมีกรอบอัตรากำลัง ๕ อัตรา ตามโครงสร้างที่จัดสรรให้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีการรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน เปรียบเทียบภาระงานเท่ากับขนาดกลาง จึงควรได้รับจัดสรรกรอบอัตรากำลังบุคลากร จำนวน ๑๒ อัตรา เห็นควรให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นประสานสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีกรอบอัตรากำลังบุคลากรในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๒) ด้านการส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๙๙ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีลงตรวจสอบพื้นที่ จำนวน ๕๐ แห่ง และสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น เห็นควรให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ วัด เป็นต้น เพื่อเร่งรัดส่งมอบทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑.๒ นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑) มาตรฐานการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการการอุตสาหกรรม ในประเด็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ได้งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองติดตั้งโป๊ะให้วัดในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๗ แห่ง ซึ่งเกิดปัญหาเรื่องที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจ ดังนี้

๑.๑) ในพื้นที่วัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถรับโอนและดำเนินการรื้อถอนโป๊ะเดิมที่ชำรุดได้ แต่เนื่องจากการรับโอนทรัพย์สินที่ทั้งร่างต้องเป็นการรับโอนตามสภาพและบันทึกให้ชัดเจนว่าเป็นการรับโอนเพื่อวัตถุประสงค์ใด จากนั้นจะสามารถนำไปจำหน่ายโดยแจ้งรายละเอียดตามข้อเท็จจริง กรณีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงจากทรัพย์สินทั้งร่าง

๑.๒) ประเด็นการกันเขตประโยชน์ของวัด กรมการศาสนา ได้ชี้แจงข้อมูลตรงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือประทับตรา โดยมีข้อสรุปว่าการกันเขตประโยชน์คือการเข้าไปทำประโยชน์ในด้านพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม หรือการบริการ ถ้าหากไปทำด้านสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ของชุมชน จะถือว่าไม่เป็นการกันเขตประโยชน์ ดังนั้น ในประเด็นการกันเขตประโยชน์จะมีเฉพาะในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ในกรณีนี้ จึงมีข้อสังเกตว่าในประเด็นการบริหารจัดการน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรเสียค่าเช่า เนื่องจากเป็นการทำเพื่อสาธารณูปโภค การเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถือเป็นค่าบำรุงรักษา ซึ่งจากกรณีของวัดที่เก็บค่าเช่าถือว่าขัดต่อหลักศาสนจักร หลักอาณาจักร หลักบวร และหลักศาสนสงเคราะห์ที่ต้องช่วยเหลือดูแลประชาชน

๒) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการของท้องถิ่นอำเภอและผู้กำกับดูแล การจัดตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการของท้องถิ่นอำเภอและผู้กำกับดูแล เพื่อเป็นองค์ความรู้และเป็นการยกฐานะท้องถิ่นอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือ นายอำเภอ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ในเบื้องต้นได้รวบรวมกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นทางกฎหมายโดยแยกเป็นรายเรื่อง ทั้งในชั้นกรมกระทรวง คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา และศาลปกครอง เพื่อให้ท้องถิ่นอำเภอมีคลังข้อมูลในการตอบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๑.๓ นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑) ในประเด็นการส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดปัญหาในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน

๒) ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมีความเห็นว่าการให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การดำเนินการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
นางสาวปรียาภัทร์ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

๔.๒.๑ ชี้แจงข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑) เรื่องสืบเนื่องจากข้อสังเกตของ นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเด็นเรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี จากนั้นจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาเพิ่มหน่วยอัตรากำลังต่อไป

๒) เรื่องสืบเนื่องจากข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการแก้ไขปัญหาการเผาป่า และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพิษในอากาศ หรือ PM 2.5 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือ เรื่องการถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการควบคุมไฟป่า หมอกควัน และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพิษในอากาศ หรือ PM 2.5 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นละออง การเผาในที่โล่ง การเผาในพื้นที่เกษตรพืชไร่ รวมถึงต้นแบบการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสามารถนำคลิปปวีดีโอ และเอกสารเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังตระหนักในประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำร่างแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) ระยะเตรียมการ คือ ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว การตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5 การควบคุมการใช้รถยนต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการอบรมให้ความรู้การเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และพื้นที่เขตเมือง ๒) ระยะเผชิญเหตุ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการระงับเหตุและการดูแลสุขภาพประชาชน และ ๓) ระยะเยียวยา คือ กิจกรรม/แนวทางการเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้ ขณะนี้กำลังเสนอหนังสือเรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งมีห้วงเวลาให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ แบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔.๒.๒ การถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการภายในพื้นที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจังหวัด คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะที่โดดเด่น และขอความร่วมมือจัดทำวิดีโอถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะดังกล่าว ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นรวบรวมผลการถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทั้ง ๗๖ จังหวัด และได้จัดทำหนังสือ “นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ๗๖ จังหวัด” ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดดเด่นและใช้งานได้จริง ขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ E-Book รวมนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะที่โดดเด่นดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๕๔๔๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการถอดบทเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการจัดการขยะ

๔.๒.๓ การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๔๙๑๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในระยะต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๕๐๓๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การขับเคลื่อนคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดกิจกรรมสัปดาห์การขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกระดับจังหวัด โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ ภายใต้ชื่องาน “LEV Week เครือข่าย ออกล. ร่วมใจ ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และเมื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำเล่มรวมผลงานของ ออกล. เป็นภาพรวมของประเทศต่อไป

๔.๒.๔ แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือแจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๘๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและอาจปรับปรุง/เพิ่มเติมตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ เสนอให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดให้ความเห็นชอบ และให้ดำเนินการแจ้งแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการขยะต้นทาง ด้านการจัดการขยะกลางทาง ด้านการจัดการขยะปลายทาง และด้านกลไกส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยมีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ดังนี้

๑) ด้านการจัดการขยะต้นทาง

๑.๑) คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๑.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการนำ“ขยะบรรจุภัณฑ์” กลับมาใช้ใหม่ อย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๑.๓) อำเภอมีการคัดเลือกธนาคารขยะต้นแบบ ระดับอำเภอ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๑.๔) จังหวัดมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๑.๕) จังหวัดมีการเสริมสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของผู้บริโภคให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๑.๖) จังหวัดมีการส่งเสริมให้หน่วยงานภายในพื้นที่มีการคัดแยกขยะ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๒) ด้านการจัดการขยะกลางทาง

๒.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๒.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางระบบเก็บขนขยะแยกประเภท หรือมีมาตรการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพื้นที่ เป้าหมายร้อยละ ๙๕

๒.๓) จังหวัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรองรับชายไร้เชื้อ
ของจังหวัด เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๒.๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขนของเสียอันตรายชุมชน
ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัด หรือมีการนำไปส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๒.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบหรือมาตรการรองรับ
การรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๓) ด้านการจัดการขยะปลายทาง

๓.๑) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐

๓.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย
(Clusters) มีการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปิดหรือปรับปรุง
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เป้าหมายร้อยละ ๖๐

๓.๔) จังหวัดมีมาตรการส่งกำจัดและรายงานผลการจัดการของเสีย
อันตรายชุมชน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๓.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกวิธี เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔) ด้านกลไกส่งเสริมการบริหารจัดการ

๔.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔.๓) จังหวัดมีการนำเสนอเรื่องการบริหารจัดการขยะ เข้าสู่วาระ
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด/คณะกรรมการจังหวัด/ที่ประชุมระดับจังหวัดอื่น
ทุกเดือน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔.๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการยกย่องเชิดชูเกียรติครัวเรือน
ต้นแบบในการจัดการขยะครัวเรือน เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔.๖) จังหวัดมีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การซื้อขายคาร์บอนเครดิต
จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔.๗) จังหวัดมีกลไกในการติดตามประเมินผลในการดำเนินการ
ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔.๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

๔.๙) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [รายปี (มฝ.๑)
และรายเดือน (มฝ.๒)] เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐

ขอให้จังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัดแล้วให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นหัวข้อในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งให้จังหวัดทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การดำเนินการของกองการเลือกตั้งท้องถิ่น

นายสุวิชา เพ็งไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น

การเตรียมความพร้อมในการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการเตรียมความพร้อม ในการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๐๐๗ ราย ดังนี้

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ แห่ง จำนวน ๖,๘๑๕ ราย

๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๗ แห่ง จำนวน ๑๙๒ ราย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเตรียมความพร้อมการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. จนเสร็จสิ้นการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งรายงานการเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา ๐๘.๐๐ น. และรายงานการปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา ๑๗.๐๐ น. ทางระบบแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม “ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (nlc)”

๒) รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทางระบบแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม “ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (nlc)”

ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือชักชวนแนวทางในการแจ้งเหตุกระทำผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การดำเนินการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๘ จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ แห่ง และการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔ จังหวัด จำนวน ไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง ตรวจสอบแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับการตรวจสอบภายในจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากหน่วยตรวจสอบภายนอก

การตรวจสอบสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ รวม ๙ จังหวัด จำนวน ๑๐๕ แห่ง ได้แก่

- ๑) จังหวัดลำปาง ๑๒ แห่ง
- ๒) จังหวัดพะเยา ๑๒ แห่ง
- ๓) จังหวัดสกลนคร ๑๒ แห่ง
- ๔) จังหวัดอุดรธานี ๑๒ แห่ง
- ๕) จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๑ แห่ง
- ๖) จังหวัดระยอง ๑๒ แห่ง
- ๗) จังหวัดพังงา ๑๒ แห่ง
- ๘) จังหวัดตรัง ๑๒ แห่ง
- ๙) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐ แห่ง

- ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้

๑. การบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๖

๒. ด้านการเงิน ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๑

๓. การจัดทำบัญชี ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๔. การพัสดุ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔

จากการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบข้อบกพร่องสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ มีดังนี้

ประเภทการตรวจสอบ	ปีงบประมาณ ๖๖ (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ ๖๗ (ร้อยละ)
๑. การบริหารสถานศึกษา	๖๐.๒๑	๖๔.๗๖
๒. การเงิน	๙๗.๓๘	๘๓.๘๑
๓. การจัดทำบัญชี	๕๔.๕๕	๖๖.๖๗
๔. การพัสดุ	๙๐.๕๘	๙๕.๒๔

ตรวจสอบโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๗ รวม ๔ จังหวัด จำนวน ๖๐ แห่ง ได้แก่

- ๑) จังหวัดเชียงใหม่ ๑๕ แห่ง
- ๒) จังหวัดกระบี่ ๑๕ แห่ง

๓) จังหวัดชลบุรี ๑๕ แห่ง

๔) จังหวัดขอนแก่น ๑๕ แห่ง

- ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้

๑. การบริหารหน่วยบริการสาธารณสุข ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓

๒. ด้านการเงิน ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓

๓. การจัดทำบัญชี ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓

๔. การพัสดุ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๓

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๕.๔/ว ๑๓๓๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยได้สรุปข้อตรวจพบจากตรวจสอบของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจัดทำเล่มในรูปแบบ E-book แล้ว

ปัญหาสำคัญของสถานศึกษา และโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข คือการขาดแคลนบุคลากรผู้มาปฏิบัติงานระดับหัวหน้าหน่วย เนื่องจากการแต่งตั้งบุคลากรจะต้องมาจากผู้ที่ปฏิบัติงานสายตรงแต่ภาระงานประจำในปัจจุบันของผู้ปฏิบัติงานมีมากอยู่แล้ว รวมถึงการใช้ระเบียบในการเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลงจากระเบียบกระทรวงการคลังเป็นของกระทรวงมหาดไทยส่งผลให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ต้องมีการให้คำแนะนำให้คำปรึกษา หรือการอบรมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การดำเนินการของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

นายสุวิชา เพ็งไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

๔.๕.๑ การนับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

และนายกเทศมนตรี กรณียกฐานะ

๑) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสรีจที่ ๑๔๓๔/๒๕๖๗) เรื่อง การนับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลหรือมีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองมีความเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑.๑) กรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมือง วาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่มีการจัดตั้งขึ้นนั้น จะเริ่มนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีหรือนับต่อเนื่องจากการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม เห็นว่า มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลดังกล่าวพ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง ประกอบกับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/ กำหนด ...

กำหนดว่า เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้จัดตั้งเทศบาล จะเห็นได้ว่า ในการเปลี่ยนสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลนั้น ได้มีการจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ เมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเดิมย่อมพ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเหตุนี้ เทศบาลที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่จึงเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งและเป็นนิติบุคคลคนละนิติบุคคล กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่สิ้นสภาพไป ประกอบกับมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ให้นับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีนี้ จึงต้องนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่

๑.๒) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง วาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะนั้น จะเริ่มนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองหรือนับต่อเนื่องจากการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลตำบลเดิม เห็นว่า มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ท้องถิ่นที่มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลอาจถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ดังนั้น เทศบาลตำบลหนึ่งเทศบาลตำบลใดมีสภาพแห่งท้องถิ่นเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง ก็อาจมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะให้เป็นเทศบาลเมืองได้ หน้าที่และอำนาจและวิธีการบริหารเทศบาลเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นองค์กรใหม่ที่แตกต่างไปจากองค์กรเดิม ทั้งนี้ เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะให้เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองซึ่งมีผลเป็นการจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นใหม่แล้วเทศบาลตำบลนั้นจะพ้นจากสภาพแห่งเทศบาลตำบลนับแต่วันที่ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นต้นไป โดยต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ดังนั้น เทศบาลตำบลเดิม จะสิ้นสภาพไปเมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลเมืองขึ้นใหม่ ประกอบกับมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดไว้โดยชัดแจ้งให้นับวาระการดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต่อเนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบล เป็นเทศบาลเมือง ดังนั้น ในกรณีนี้จึงต้องนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่

๒) กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อหาหรือดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

๒.๑) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือ แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๒๐๘๕ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๗

๒.๒) แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชักซ้อมและทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบต่อไป อีกทั้ง หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีการขอจัดตั้งเทศบาลตำบลหรือเมือง ขอให้เสนอมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้เคยชักซ้อมไปแล้ว

๔.๕.๒ การเสนอเรื่องจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบหลักการของหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมแล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการเสนอเรื่อง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมต่อไป โดยใช้ตัวอย่างเทียบเคียงในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในการจัดตั้ง และยกฐานะ มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยได้โปรดพิจารณาลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ (โดยเอกสาร)

๕.๑ การดำเนินการของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

การดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้าง “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ” ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความสามารถโดยการยกระดับการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรม จึงมีการจัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนการจัดฝึกอบรม และตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตรการฝึกอบรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ (ดำเนินการแล้ว) มีหลักสูตร ที่เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ๑๑ หลักสูตร มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ๖๕๒ ราย ประกอบด้วย

๑) หลักสูตรภาคบังคับ ตามมติ ก.กลาง จำนวน ๑๐ หลักสูตร

๑.๑) นายช่างโยธา รุ่นที่ ๑๙ จำนวน ๕๕ ราย

๑.๒) เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๗๕ จำนวน ๖๘ ราย

๑.๓) นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๒๔ จำนวน ๖๘ ราย

๑.๔) นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๔๓ จำนวน ๓๘ ราย

๑.๕) นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๔๙ (MOU) จำนวน ๖๒ ราย

๑.๖) พยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ ๓ (MOU) จำนวน ๙๘ ราย

๑.๗) นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๕ จำนวน ๔๗ ราย

๑.๘) นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๗ (MOU) จำนวน ๔๙ ราย

๑.๙) นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๒๔ (MOU) จำนวน ๕๒ ราย

๑.๑๐) อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๒๑ (MOU) จำนวน ๕๔ ราย

/ ๒. หลักสูตร ...

๒) หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ การพัฒนานักกฎหมาย
ท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๘ จำนวน ๖๑ ราย

หลักสูตรการฝึกอบรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
มีหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ๙ หลักสูตร ประกอบด้วย

๑) หลักสูตรภาคบังคับ ตามมติ ก.กลาง จำนวน ๘ หลักสูตร

๑.๑) เจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๕

๑.๒) เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ ๘๑

๑.๓) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ ๓๐

๑.๔) เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๗๖

๑.๕) นักวิชาการสุขาภิบาล รุ่นที่ ๙

๑.๖) นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ ๒๙

๑.๗) ข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๒๐ (MOU)

๑.๘) นักวิชาการเกษตร รุ่นที่ ๑๒ (MOU)

๒) หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ (MOU)

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การดำเนินการของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

๕.๒.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดของ สจจ. รอบการประเมินที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบการประเมินที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบ
การประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
และกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ตรวจ
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ท้องถิ่นจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง
หรือเทียบเท่า) โดยมีกรอบการประเมินที่ให้กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ ๙
ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถ
แก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบการประเมินที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว ๔๙๖๙
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ชักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดของสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙
ให้จังหวัดทราบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว ๕๓๗๘
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๙ (การดำเนินการเรื่องร้องเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

- เรื่องร้องเรียนที่เป็นตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน ๒๗๑ เรื่อง

- เรื่องที่จังหวัดรายงานมาแล้ว จำนวน ๔๑ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๐)

/ - เรื่องที่ ...

- เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๓๐ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๐) มีจังหวัดที่รายงานครบถ้วนแล้ว จำนวน ๗ จังหวัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๘ จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดที่ไม่มีตัวชี้วัด จำนวน ๒๑ จังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินการของจังหวัดเป็นหนังสือในทุกเดือนและสรุปผลการดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเอกสารในการประชุมรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๕.๒.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับติดตามการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการกำกับดูแลการประเมิน ITA ดังกล่าว จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับประสิทธิภาพการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดโครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดส่งผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนการประเมินฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ (ตามบัญชีแนบ) มาเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้แก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการประเมินฯ และส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ขอความร่วมมือจังหวัดกำกับและติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแนวทาง

การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ให้บรรลุตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA กำหนดค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ ร้อยละ ๑๐๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ประกอบกับเพื่อเป็น การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ดังกล่าวด้วย

จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด กำชับและติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดดำเนินการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ การดำเนินการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีคำสั่ง ที่ ๓/๒๕๖๘ เรื่อง การจัดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ (มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘) โดยให้มีชื่อย่อ “กสส.” ให้เป็นหน่วยงานระดับกองภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปพลางก่อน ระหว่างรอการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฉบับใหม่

๒. กำหนดเลขประจำส่วนราชการ คือ มท ๐๘๒๑/

๓. กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของ กสส. โดยให้มี ๑ ฝ่าย

๔ กลุ่มงาน โดยมีอักษรย่อ/เลขประจำส่วนราชการ ดังนี้

๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห.)/มท ๐๘๒๑.๑/

๒) กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(กง.สอ.)/มท ๐๘๒๑.๒/

๓) กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ (กง.ทช.)/มท ๐๘๒๑.๓/

๔) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (กง.สส.)/มท ๐๘๒๑.๔/

๕) กลุ่มงานป้องกันโรค (กง.ปร.)/มท ๐๘๒๑.๕/

๔. กำหนดสถานที่ปฏิบัติราชการ อาคาร ๓ ชั้น ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีคำสั่ง ที่ ๕๐/๒๕๖๘ เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง การจัดตั้งกองสาธารณสุขท้องถิ่น การจัดตั้งกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงาน ภายในของกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ (มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘)

๖. มีหนังสือถึงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนัก/กองในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งเรื่องการจัดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเป็นหน่วยงานระดับกองของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.พ.ร.) ส่วนที่ ๓๓๒๑/ว ๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

๗. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งเรื่องการจัดตั้ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เป็นหน่วยงานระดับกองของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๓๒๑/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

๘. มีหนังสือถึงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนัก/กองในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งเรื่องยกเลิกคำสั่งการจัดตั้งกองสาธารณสุขท้องถิ่น การจัดตั้งกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.พ.ร.) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

๙. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งเรื่องยกเลิกคำสั่งการจัดตั้งกองสาธารณสุขท้องถิ่น การจัดตั้งกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๒๑๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

๑๐. มีหนังสือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้อำนวยการสำนัก/กองในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งเรื่องการกำหนดอักษรย่อ เลขประจำส่วนราชการ และสถานที่ปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.พ.ร.) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

๑๑. มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งเรื่องการกำหนดอักษรย่อ เลขประจำส่วนราชการ และสถานที่ปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบ ดังนี้

๑. กรณีที่ต้องแก้ไข (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้ส่วนราชการจัดส่ง (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

๒. กรณีไม่ต้องแก้ไข (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้ส่วนราชการเสนอ (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่อ ครม. เมื่อ ครม. รับหลักการ (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นำกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การดำเนินการของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดดำเนินการคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สะอาดได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบ และขยายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย
การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๔ แห่ง (จังหวัดละ ๑ แห่ง)

๒) การติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด หรือเครื่องกรองน้ำในชุมชน

จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแนะนำให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในพื้นที่ “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ในที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียง และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย
การติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด	๑๖,๐๐๐ จุด

๓) การนำเข้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” เป็นโครงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑) กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีการบรรจุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วแต่กรณี

๓.๒) กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่มีการบรรจุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๔๒๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ กล่าวคือ กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อนจึงประกาศใช้ได้

๔) งบประมาณ

๔.๑) กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยถือปฏิบัติ ตามข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒) กรณีใช้จ่ายเงินสะสม

กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจพิจารณาใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๔๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๓) การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรณีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจพิจารณาประสานการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๔.๔) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากส่วนกลาง (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล)

กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีงบประมาณและไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทาง ดังนี้

๔.๔.๑) หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(๑) ชื่อประเภทรายการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด”

(๒) โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) บันทึกรในระบบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ในระบบ TWP

(๔) องค์การบริหารส่วนตำบลที่เสนอขอการจัดสรรงบประมาณ ต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที หากได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อนนี้ผู้กักเก็บน้ำดื่มสะอาด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(๕) ระบบตู้น้ำดื่มสะอาดเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดที่กำหนด

๔.๔.๒) วิธีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย

(๑) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้

(๑.๑) จัดทำแบบสรุปขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” โดยจัดลำดับความสำคัญให้โครงการที่มีความสำคัญสูงสุดไว้ในลำดับแรก

(๑.๒) จัดทำรายละเอียดโครงการประกอบด้วย แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

(๒.๑) ตรวจสอบรายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสำคัญ

(๒.๒) รวบรวมเอกสารคำขอที่ผ่านการพิจารณา จัดทำแบบสรุปขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” เป็นภาพรวมของจังหวัดในรูปแบบเอกสารและไฟล์ (Excel) จัดเรียงตามลำดับอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(๒.๓) รวบรวมเอกสารตามข้อ (๒) ๒.๒) พร้อมกับจัดชุดเอกสารแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ จะถึงวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประทับตรารับเป็นสำคัญ

๕) การติดตามและประเมินผล

คณะทำงานขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดทำแผนการออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตู้น้ำดื่มสะอาด หรือเครื่องกรองน้ำในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง และแจ้งแผนการออกตรวจดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมแต่ละเขต พิจารณาลงพื้นที่ออกตรวจสอบคุณภาพพร้อมทั้งคณะทำงานระดับจังหวัด

ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้

๑) พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะอาดได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

๒) ประสานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดในที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายและประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครัวเรือน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีงบประมาณและไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ ให้เสนอขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) รายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓) จัดทำแผนการออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตู้น้ำดื่มสะอาด หรือเครื่องกรองน้ำในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง และแจ้งแผนการออกตรวจดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ การดำเนินการของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)

การเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาระบบเป็น New e-LAAS เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการบันทึกบัญชีของหน่วยงานประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน สถานธนานุบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กิจกรรมขนส่งและกิจการประปา ที่อยู่ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องจัดทำรายงานการเงินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าใช้งานระบบ New e-LAAS แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จะเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่เนื่องจากการเข้าใช้งานระบบ New e-LAAS จะต้องใช้การยืนยันตัวตนซึ่งไม่สามารถใช้รหัสร่วมกันได้เหมือนระบบเดิม จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดส่งรายชื่อผู้เข้าใช้งานมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

